

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị diễn hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

Người tham luận: Vương Văn Minh
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Tôi là Vương Văn Minh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Cao Bằng. Tôi công tác trong ngành từ những ngày đầu mới thành lập NHCSXH đến nay đã được trên 16 năm và đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều đơn vị công tác khác nhau như cán bộ tín dụng, Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc Ban Pháp chế NHCSXH. Từ ngày 08/8/2017 đến nay, được sự quan tâm của Tổng Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo NHCSXH, tôi được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng.

Chúng kiến quá trình phát triển của ngành đã trải qua không ít khó khăn, thách thức nhưng bằng bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần nêu gương của Người đứng đầu hệ thống đã đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH xây dựng hệ thống NHCSXH ngày càng phát triển, vị thế của NHCSXH ngày càng được nâng cao và được Đảng, Nhà nước, tổ chức quốc tế đánh giá là một công cụ quan trọng trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Qua thời gian công tác, bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống từ các đồng nghiệp, đồng chí và đặc biệt là học hỏi được tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo NHCSXH, tinh thần nêu gương của Người đứng đầu. Từ đó, đã tạo cho tôi niềm tin tưởng và tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Tôi tự nhủ rằng sẽ cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao cho dù ở bất kỳ cương vị nào.

Từ khi được phân công nhiệm vụ tại chi nhánh Cao Bằng - một tỉnh miền núi đang còn có nhiều khó khăn, vất vả như có nhiều huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; nhiều xã vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Kết quả tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội của chi nhánh cũng như các Phòng giao dịch NHCSXH huyện trực thuộc còn nhiều hạn chế: chi nhánh chưa nhận thức đúng đắn và chưa quan tâm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua

khen thưởng nên chưa tạo động lực để thúc đẩy tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình đó, tôi đã chủ động báo cáo Tổng Giám đốc và Lãnh đạo tỉnh để tổ chức buổi làm việc giữa NHCSXH với tỉnh Cao Bằng về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Kết quả sau buổi làm việc đã có tác động tích cực trong nhận thức của lãnh đạo địa phương về vai trò của tín dụng chính sách đối với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã quan tâm tăng cường chỉ đạo hoạt động của NHCSXH, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Mặt khác, xác định được những khó khăn, tồn tại, hạn chế tại chi nhánh cũng như tại từng Phòng giao dịch huyện, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động trên nhiều mặt công tác, cụ thể:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu đề cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có cách nhìn nhận đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách cũng như hoạt động của hệ thống NHCSXH trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từng bước tham mưu thay đổi nhân sự tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh là cấp trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp là Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cũng như các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết, tăng cường được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, xã đối với tín dụng chính sách nói chung và hoạt động của NHCSXH cấp tỉnh, huyện nói riêng. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trong 3 năm gần đây (2017-2020) của chi nhánh đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với trước đây, cụ thể: Năm 2018, chi nhánh được UBND tỉnh cấp địa điểm mới với tổng diện tích 3.500 m² để xây dựng trụ sở làm việc Hội sở tỉnh tại trung tâm Khu Đô thị mới của tỉnh; năm 2019, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng và san gạt mặt bằng số tiền 1,9 tỷ đồng; năm 2020, hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở chi nhánh số tiền 4,6 tỷ đồng. Về nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương hàng năm chuyển sang NHCSXH để cho vay từ năm 2018 đến nay đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể: năm 2017 chỉ hoàn thành 55% kế hoạch giao; năm 2018 hoàn thành 117% kế hoạch giao; năm 2019 hoàn thành 117% kế hoạch giao ngay trong quý I/2019; năm 2020 hoàn thành 139% kế hoạch giao ngay trong quý I/2020, chi nhánh tỉnh và nhiều Phòng giao dịch huyện hoàn thành vượt kế hoạch ngay trong tháng 01/2020.

Tập trung chỉ đạo toàn chi nhánh thực hiện tốt công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần đoàn kết, khách quan trong mọi hoạt động nên đã dần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác cán bộ, tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị lý luận, triển khai học tập Sổ tay văn hóa,... đào tạo cán bộ ngoài ngành.

Xác định muốn nâng cao chất lượng toàn diện trên mọi mặt hoạt động thì phải tạo được động lực để thúc đẩy tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng chính là công cụ, là giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra bởi thi đua khen thưởng có vai trò rất quan trọng, vừa là mục đích, vừa là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi nhánh. Chính vì vậy, giai đoạn 2015-2020, chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng thay đổi trong công tác thi đua khen thưởng, đó là:

- Có nhiều đổi mới trong công tác phát động thi đua và bình xét thi đua. Phát động thi đua rõ ràng hơn về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian, có nội dung thi đua, tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá thi đua trọng tâm, trọng điểm theo tháng, quý, định kỳ và cả năm phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Bình xét thi đua cụ thể, rõ ràng theo từng tiêu chí, xếp loại đảm bảo công bằng, khách quan. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật vừa góp phần tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa làm điều kiện để trình các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao. Giai đoạn 2015-2020, chi nhánh có 34 sáng kiến được công nhận nhưng tập trung chủ yếu trong 2 năm 2018 và 2019 là 30 sáng kiến.

Các thành tích tiêu biểu đã đạt được của tập thể chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2015-2020 như sau: Được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2017, 2018, 2019; Tặng Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2018; Tặng Bằng khen UBND tỉnh các năm 2015, 2017, 2018. Ngoài ra, chi nhánh còn được khen thưởng các chuyên đề như: Tặng Bằng khen UBND tỉnh về thành tích đóng góp trong kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Bằng khen UBND tỉnh về thành tích đóng góp trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017; Bằng khen UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH về thành tích đóng góp trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH về thành tích thực hiện vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh những thành tích đạt được của chi nhánh, trong giai đoạn 2015-2020, cá nhân tôi cũng đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua cụ thể: Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; Bằng khen UBND tỉnh Cao Bằng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017; Bằng khen Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện các chương trình tín dụng giai đoạn 2002-2017; Bằng khen UBND tỉnh Cao Bằng về thành tích đóng góp 05 năm (2014-2019) thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Bằng khen UBND tỉnh Cao Bằng về thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019; trình tặng Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018-2019; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2018, 2019.

Kính thưa Hội nghị!

Qua các phong trào thi đua, bản thân tôi nhận thấy tâm lý chung của mỗi người đều mong muốn được đánh giá đúng sự cố gắng, tích cực của bản thân mình. Mỗi lời động viên, khích lệ đúng lúc sẽ có tác dụng tích cực, làm cho người được khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn. Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Người xưa có câu "*Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng*" nên việc tuyên dương đi kèm với khen thưởng có tác dụng lớn trong việc nuôi dưỡng phong trào và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, người lao động trong chi nhánh. Do đó, song song với việc phát động thực hiện các phong trào thi đua thì phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên dương khen thưởng, động viên đúng lúc, đúng chỗ và kịp thời giúp cho cán bộ, người lao động cảm thấy tự hào, tự tin, phấn khởi để từ đó có sự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên đây là tham luận của tôi tại Hội nghị Điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020. Cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị đã lắng nghe. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!